
Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 02 năm 2021

Số: 610 -CV/ĐTN

“V/v tăng cường các biện pháp phòng chống
dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành phố”

Kính gửi: Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 141-CV/TU, ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; Căn cứ Công văn số 248/UBND-VX, ngày 29/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; Thực hiện kế hoạch số 326- KH/TĐTN-TTNTH ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt tới các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới của Đảng, Chính phủ cũng như của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thường xuyên, hàng ngày thông qua các công cụ, ấn phẩm tuyên truyền trực quan của các cơ quan có thẩm quyền trên mạng xã hội và các băng rôn, khẩu hiệu treo tại khu vực làm việc của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động ở mức cao nhất để thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang. Đẩy mạnh công tác phổ biến, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, trong đó thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân hạn chế đến mức tối đa việc tổ chức và tham gia các sự kiện tập trung đông người như tiệc cưới, lễ hội, đi du lịch tại các địa phương ngoài tỉnh.

2. Phối hợp với các kênh thông tin đại chúng tại địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền bài phản ánh về tình hình dịch bệnh. Vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thực hiện nghiêm **yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh** theo khuyến cáo của Bộ Y tế: đeo khẩu trang bắt buộc; khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, các nhà máy, xí nghiệp...đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác; không tụ tập đông người; đảm bảo thực hiện khai báo y tế theo quy định.

3. BTV Phường đoàn chủ động thành lập các **Đội hình Thanh niên tình nguyện** đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh; sẵn sàng tham gia ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa

phương, đơn vị (*phải đảm bảo các biện pháp an toàn khi thực hiện nhiệm vụ*). Đồng thời, vận động, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên và nhân dân chủ động khai báo y tế trực tuyến qua *ứng dụng BlueZone* hoặc trực tiếp khai báo *tại các Trạm y tế phường*. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải kịp thời cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương, đơn vị rà soát, kịp thời theo dõi những trường hợp thanh thiếu nhi, nhân dân đi về từ vùng dịch, đảm bảo thực hiện tốt các quy định về cách ly tại cơ sở tập trung và cách ly tại nơi cư trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Phát huy vai trò của LLNC trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

4. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: kiểm tra thân nhiệt; bố trí dụng cụ sát khuẩn và yêu cầu đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tham gia hoạt động phải đeo khẩu trang và thường xuyên cập nhật tình hình sức khoẻ. Dừng các hoạt động Đoàn, Hội, Đội tập trung đông người đến khi có văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh cũng như đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và chuyển các hoạt động (nếu cần thiết) theo hình thức trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyệt đối không mang tâm lý bỏ làm, nghỉ việc, không triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị và Ban Thường vụ Thành Đoàn. Đồng thời, phát huy và chịu trách nhiệm người đứng đầu với cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị và Ban Thường vụ Thành Đoàn nếu không đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và nhiệm vụ được giao của các cấp có thẩm quyền.

5. Tiếp tục triển khai các hoạt động kêu gọi, vận động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ, chăm lo tốt cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân trong vùng dịch, các khu cách ly tập trung và các khu vực có đông đoàn viên, thanh thiếu nhi là thanh niên công nhân, con em thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có điều kiện về quê đón Tết Nguyên Đán. Trong đó, đặc biệt lưu ý tính toán hình thức trao tặng và xin ý kiến của cấp ủy cũng như Ban Chỉ đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị để có biện pháp thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của đoàn viên, thanh thiếu nhi tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. *Riêng đối với Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng (được chỉ đạo tổ chức đồng loạt vào ngày 03/02) đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn nghiên cứu tập trung thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo Tết cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là thanh niên công nhân, con em thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có điều kiện về quê đón Tết Nguyên Đán.*

6. Thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để phối hợp cùng các ngành tại địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai ngay các giải pháp hỗ trợ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang bị cách ly và những đối tượng không có điều kiện về quê đón Tết; đồng thời, quán triệt đến

toàn bộ cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị không di chuyển ra khỏi nơi cư trú nếu không cần thiết và phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch.

7. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Thường trực các cơ sở Đoàn, Hội, Đội các cấp và các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong toàn thành phố tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân, kịp thời phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị, địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, an toàn; phân công lãnh đạo và bố trí cán bộ trực tại cơ quan, đơn vị thường xuyên để nắm bắt thông tin lãnh đạo, điều hành kịp thời.

(Mọi thông tin chi tiết về việc triển khai, báo cáo nhanh tình hình hoạt động của các đội hình tình nguyện vui lòng liên hệ đ/c Ngô Thanh Trúc – Cán bộ Thành đoàn, SĐT: 0961.501.053)

Trên đây là Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thành phố của Ban Thường vụ Thành đoàn. Đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc báo cáo với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để tạo điều kiện thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- BDV Thành ủy;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Nguyễn Minh Tâm

